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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) 

วันอังคารท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั ้งที ่หนึ ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม (เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอื ่นใดตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๒๐ คน เป็นเวลา
พอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                                          (ไม่มี) 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  

(๓)  กระทูถ้าม  (ไม่มี)  

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๑    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และคนด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปสังคม กิจการ
ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ในฐานะคณะท างานพิจารณาศึกษาข้อเสนอการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิต (นายสุทธิพงษ์  

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการสร้างสุขภาวะระยะสุดท้าย 
ของชีวิต รองรับสังคมสูงวัย ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว 
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วสุโสภาพล) ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ระบบสุขภาพของประเทศไทยที่มีแนวโน้ม
อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรงและโรคที่คุกคามต่อชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ประชากรที่สังคมไทยก าลังก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ในบางครั้ง
ท าให้การรักษาในระยะสุดท้ายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ แต่ได้สร้างความทุกข์ทรมาน
และเป็นภาระของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัว ญาติ บุคลากรทางการแพทย์และระบบบริการสาธารณสุข
โดยรวมอย่างมาก และส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับครอบครัวและระดับประเทศ 
โดยเฉพาะในช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของชีวิต ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใด ๆ ของชีวิต ท าให้แนวคิดเรื่อง “สุขภาพ” 
ในระดับสากลเปลี่ยนแปลงไป ระบบสุขภาพจึงต้องให้ความส าคัญกับสิทธิและความต้องการของผู้ป่วย 
หรือผู้สูงอายุในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการผลักดัน
ให้มีหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาพยาบาลเพ่ือยืดการตาย ขณะที่ในประเทศไทย 
ได้มีนโยบาย กฎหมาย และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต  

คณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและการจัดระบบการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (๑) ทิศทางการพัฒนาและนโยบาย โดยใช้ 
การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล (Hospital – Based Palliative Care)  
เป็นฐานการส่งเสริมการสนับสนุนให้เกิดระบบการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน รวมทั้งจัดท านโยบาย
แห่งชาติว่ าด้วยการสร้าง เสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต  (๒) การพัฒนาระบบการดูแล 
แบบประคับประคองในโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ   
(๓) ปลดล็อกข้อจ ากัดการเข้าถึงยาจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ทั้งในเรื่องการยืมยา การเข้าถึง 
ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioids เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้าถึงยาจ าเป็นในการลดความทุกข์ทรมาน (๔) การพัฒนา
รูปแบบการบริหารด้านการเงินรองรับการดูแลแบบประคับประคอง เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการในราคา 
ที่ประหยัด (๕) การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและบุคลากรอื่น การพัฒนามาตรฐานงานและการพัฒนา
วิชาการที่เกี่ยวข้อง (๖) การส่งเสริมองค์กรนอกภาคสุขภาพ เช่น ภาคประชาสังคม องค์กรทางศาสนา 
จัดบริการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้ายของชีวิตในชุมชน (๗) การพัฒนาการสื่อสาร การรับรู้  
การเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง การแสดงเจตนา 
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้าย
ของชีวิต (๘) สานพลังขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตที่เป็นองค์รวม และ (๙) การสนับสนุน
การพัฒนาอื่น ๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การให้บริการสุขภาพของไทยได้มุ่งเน้น
การดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะเฉียบพลันมากกว่าระยะอื่น ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย สิ่งที่ยากที่สุด 
คือ การวางแผนแนวทางการรักษาร่วมกันระหว่างญาติผู้ป่วยกับแพทย์ จนกระทั่งมีการรองรับสิทธิ  
ด้านสุขภาพของประชาชนในระยะสุดท้ายของชีวิต ให้บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ 
จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมาน
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จากการเจ็บป่วยได้ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตของผู้สูงวัย ดังนี้ (๑) ควรพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  
องค์ความรู้  รวมถึ งการพัฒนาบุคลากรที่ ไม่ ใช่บุคลากรด้านสุขภาพที่ท างานเกี่ ยวกับการดูแล 
แบบประคับประคองในสถานรับดูแลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (๒) การสร้างทัศนคติเรื่องการวางแผน 
และการเตรียมความพร้อมของชีวิตไว้ล่วงหน้าเพ่ือสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต  ควรมองการตาย 
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นเรื่องธรรมชาติ มิใช่เป็นการสิ้นสุดของชีวิต นอกจากการเตรียมสุขภาวะทางกาย
ด้วยการรักษาสุขภาพตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ควรมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต ให้เตรียมความพร้อม 
สู่ระยะสุดท้ายของชีวิตด้วยการฝึกสมาธิ  

อย่างไรก็ตาม การจัดบริการสุขภาพขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐเป็นส าคัญ นโยบายของรัฐ 
ด้านสาธารณสุข ไม่ควรมีลักษณะรัฐสวัสดิการ แต่ควรสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร  
ทางศาสนาและองค์กรอื่น ๆ เข้ามาร่วมจัดบริการดูแล เช่น ให้มีศูนย์คุณภาพผู้สูงวัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 
เพื่อดูแลผู้สูงวัยระยะสุดท้ายที่ไม่มีผู้ดูแลที่บ้าน โดยให้มีหลักสูตรอบรมให้ผู้ท าหน้าที่ดูแล สนับสนุนโครงการ
ธนาคารเวลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่สื่อกลางการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างสมาชิก โดยลงพ้ืนที่ดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ จะมีการบันทึกจัดเก็บเวลาที่ท าแบบจิตอาสาอย่างเป็นระบบ สมาชิกสามารถเบิกเวลามาใช้  
เมื่อมีจิตอาสารุ่นใหม่ก็จะมาดูแลเราต่อไปเมื่อเรามีอายุมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ปฐมภูมิในชุมชน เพ่ือให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนเป็นองค์รวมพัฒนาบทบาท 
การเป็นหน่วยเชื่อมประสานการดูแลแบบประคับประคองระหว่างโรงพยาบาลระดับสูงกว่ากับองค์กร  
ภาคส่วนอื่นที่ท าหน้าที่ดูแลแบบประคับประคองในชุมชน ซึ่งจะท าให้การบริการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นต้น 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้กล่าวขอบคุณ
สมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับนี้  ทั้งนี้ จะได้น า ไปพิจารณาประกอบการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป  
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(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา จ านวน     ๑    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ 
และนางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ ง (นายกิตติ  วะสีนนท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่ อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑) ประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

กรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขาดความเป็นอิสระและขัดกับหลักการปารีส หรือไม่ คณะกรรมาธกิาร
เห็นว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) ตราขึ้น 
เพื่อช่วยการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยต้องไม่เลือกว่าจะรายงานสถานการณ์ใด
หรือไม่รายงานสถานการณ์ใด  

๒) คณะกรรมาธิการเห็นควรสนับสนุนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการปารีส  

๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสทิธิภาพ 
๑) ควรเพ่ิมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ

มากยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ 
๒) ควรมีการเปรียบเทียบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government 

Evaluation System: GES) ระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีที่รายงาน เพ่ือให้ทราบพัฒนาการ 
ในการน าระบบดังกล่าวมาด าเนินการ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
(เป็นเรื่องทีค่้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมยัสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) 
วันองัคารที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๖) 
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  ๓) ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งและก าหนดบทบาทของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในพ้ืนที่อื่น 
  ๔) ควรมีการประสานงานกับส านักงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจ
การน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณเหลือจ่ายไปด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
  ๕) ควรติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทรมานและบังคับ 
สูญหายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ๓. ข้อเสนอแนะต่อการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในปีถัดไป 

๑) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ควรน าเสนอผลการด าเนินงานที่โดดเด่นหรือส าคัญไว้ในบทน าด้วย 

๒) ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ เพ่ือให้ทราบการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินการ 
ตามโครงการหรือกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๓) ควรมีการทบทวนการก าหนดเป้าหมายหรือแผนของตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนคน 
ที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้อง
กับผลที่ได้รับและวิธีการเผยแพร่ 

๔) ควรมีการประเมินผลหลังการเข้ารับอบรม เพ่ือให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้  
และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใด  

๕) ควรมีการเปรียบเทียบสถิติการรับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย ๕ ปีขึ้นไป เพ่ือน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์และหาแนวทางเพ่ิมเตมิการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้น  

๖) ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในรูปแบบ 
QR Code เพ่ือจะได้รับทราบการด าเนินงานอย่างครบถ้วน เช่น ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษา  
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง ๑๒ ศูนย์ เป็นต้น 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า มีประเด็นที่มิได้กล่าวถึง ในรายงาน คือ สิทธิมนุษยชนของเด็กในช่วงวัย
การศึกษาภาคบังคับในประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการอาหารกลางวัน โดยที่สวัสดิการอาหารกลางวัน มีการจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ ๑๐๐ และโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนการกุศล ร้อยละ ๓๐ โดยเกณฑ์
การพิจารณา คือ (1) ความขาดแคลน (2) ความยากจน และ (3) ภาวะทุพโภชนาการ อย่างไรก็ดี ในพื้นที่
ห่างไกลที่ไม่อาจจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลได้นั้น เด็กในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชน/
โรงเรียนการกุศล เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการจัดสรรสวัสดิการอาหารกลางวันได้เต็มจ านวน ในขณะเดียวกัน 
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บุตรของแรงงานต่างด้าวที่ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่โรงงานกลับได้รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน ด้วยเหตุนี้  จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอันกระทบ  
ต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กในประเทศไทยหรือไม่ นอกจากนี้ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจการ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กิจการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และกิจการด้านการเฝ้าระวัง  
สิทธิมนุษยชน นั้น ไม่ปรากฏประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็ก หน่วยงานจึงควรประสานงานกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดการกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนข้างต้น  
อีกทั้ง การที่หน่วยงานเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 26 (4) ที่บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนต้องชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ไม่ถูกต้อง 
และไม่เป็นธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป นั้น เป็นการเสนอข้อเสนอแนะที่ตัดบทบาท
หน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลเกี่ยวกับ  
สิทธิมนุษยชน อันกระทบถึงสิทธิของประชาชนในการรับรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใช้หลักการใดในการสร้างความสมดุลระหว่างการปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
และมีประเด็นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนนั้น มีการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างใดบ้าง อย่างไร และภารกิจของหน่วยงานในการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี มีการด าเนินการใดบ้าง และประเด็นปัญหา
การปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่ถูกด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม อันเข้าลักษณะการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม กรณีดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกด าเนินคดีในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือไม่ และกรณีข้างต้นต้องมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือไม่ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ และนางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์) 
ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ 
เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา  หากมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จะเสนอแนะไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ  
การชุมนุมการพิจารณาจะค านึงถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
ในขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีมาตรการควบคุมการชุมนุม การสลายการชุมนุม หรือการใช้อาวุธ
ให้เป็นไปตามหลักสากล การได้สัดส่วน ซึ่งต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเ ป็นภาคี 
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการคุ้มครอง 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเสนอแนะ การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเรื่องสุ่มเสี่ยง  
ที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบเรื่องที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่ามีการแก้ไข
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ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร ส าหรับบทบาทในด้านของการไกล่เกลี่ยนั้น สามารถแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิได้เร็วขึ้น 
ซึ่งต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพื่อให้การด าเนินงานในด้านการไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง 
มีการท างานเชิงรุก มีกลไกในการแก้ปัญหา ติดตาม และตรวจสอบ โดยเฉพาะมิติในเชิงบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านรัฐธรรมนูญ ด้านกติการะหว่างประเทศ และมิติด้าน กฎหมายล าดับรอง  
จากการตรวจสอบพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมายล าดับรองที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ 
นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน  
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย การส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกฎหมายดั งกล่าวไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะให้มีการเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ด้านนิติเวชให้เพียงพอ เป็นต้น ตลอดจน
การให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาการเลือกปฏิบัติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก สิทธิด้านการศึกษา
ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 
ทีป่ระชุมพิจารณารับทราบ 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๒     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจ าปี  ๒๕๖๔ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) (ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) กับคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว  
โดยกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ (นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตต่อรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของ สวทช. ว่า สวทช. มีผลงาน 
เชิงประจักษ์ที่ชัดเจน ได้แก่ การมีนวัตกรรมส าหรับรับมือกับโควิด ๑๙ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันต่าง ๆ  
การมีผลงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมทั้ งการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
และเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ สวทช. ได้ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้ งในด้าน วทน. และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคุณภาพเป็นมูลค่าสูง เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการส าหรับการวิจัยและส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งท าให้ 
สวทช. มีภาระผูกพันส าหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตส าหรับเงินเบิกจ่าย งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้าง  

 ๑. รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
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และโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น หาก สวทช. ไม่ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม 
ในปีต่อ ๆ ไป อาจท าให้งบประมาณที่จะใช้ส าหรับการวิจัยและพัฒนารวมถึงการด าเนินงานตามภารกิจอื่น ๆ 
ลดลง ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

(๑) กรณีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ในด้านต่ าง ๆ รวมทั้ง 
เชิงพาณิชย์  ควรน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นส าหรับรับมือกับโควิด ๑๙ ไปพัฒนาเพ่ือรองรับ 
การระบาดใหญ่ในระลอกต่อ ๆ มา (ถ้ามี) และประยุกต์ใช้กับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ด้วย รวมทั้ง
ควรด าเนินการช่วยเหลือภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรดังเช่นการน าเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันส าปะหลังไทยใน BCG Economy เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และยกระดับเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI)  
ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center : NOC)  ควรพัฒนาต่อยอดให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน โดยอาจขยายบทบาทจากการเป็นหน่วยให้บริการเองมาเป็นหน่วยงานพัฒนา
คุณภาพของหน่วยบริการหรือผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ควรสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เพียงพอด้วย 

(๓) การท า Change management ที่เข้าใจมุมมอง Social science และ Culture  
ขององค์กร  ผู้บริหาร สวทช. ควรท าความเข้าใจการท า organization development ขององค์กร 
ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยและต่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนดังกล่าว รวมทั้งควรมีกลไก  
การติดตามว่า บุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับทุนได้น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง 
รวมถึงควรเร่งหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากการพ่ึงพิงงบประมาณ และสนับสนุนให้บุคลากร  
ที่มีศักยภาพสูงในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ท าการศึกษาและด าเนินการตามกฎหมายล าดับรอง  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า สวทช. ควรเป็นต้นแบบ  
ในการให้ความร่วมมือด้านนวัตกรรมการจัดการป่ากับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งควรเพ่ิมการลงทุนเรื่องวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น เสริมสร้างให้นักวิจัยที่มีผลงานดี ๆ  
อยู่ได้อย่างภาคภูมิและมีศักดิ์ศรี สามารถหารายได้จากงานวิจัยที่มีประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ควรน างานวิจัย
ของ สวทช. ไปเผยแพร่ในห้องสมุดทั่วประเทศรวมทั้งน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดการพ่ึงพา
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ควรตั้งงบประมาณในลักษณะที่สะท้อนให้เห็นว่า การลงทุน  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งและควรส่งเสริมการลงทุน  
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นสากล ควรยกระดับศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ให้มีสถานะเป็นหน่วยงานใน สวทช. รวมทั้งควรเน้นการลงทุน
และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้มากขึ้น และต่อยอดเพ่ือการค้า  
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จากนั้น ผู้อ านวยการ สวทช. (ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) ตอบชี้แจงว่า สวทว.  
ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องป่าไม้ทั้งในรูปแบบของการลงทะเบียนป่าไม้และพันธุ์ไม้ที่สามารถดูดซับ  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี รวมถึงจะตั้งงบประมาณเพ่ือให้การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัยและนวัตกรรม เป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุด และผลักดันงานวิจัยให้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ 
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งพยายามใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ให้นักเรียนหรือนักศึกษาเพ่ือให้น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุด ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของนักวิจัยเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความร่วมมือกับ SMEs ด้านอาหารเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ  
ซึ่งจะท าให้บุคคลดังกล่าวใช้ชีวิตประจ าวันได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปมากที่สุด รวมทั้งได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจ
ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวมีการศึกษาข้อมูล  
ของลูกค้ามาแล้ว เพ่ือลดปัญหาการน างานวิจัยมาสู่การใช้งานจริงในรูปแบบของการค้าที่จะต้องพัฒนา  
ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานจริงด้วย 

 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ ของที่ประชุม

วุฒิสภา เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ) กับคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชี ้แจงรายงาน 
ต่อที่ประชุม  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว แถลงผลการพิจ ารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
โดยที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนา
ระบบราชการ และการผังเมือง (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง) และกรรมาธิการ ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของหน่วยงานของรัฐ (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
สรุปสาระส าคัญได้ว่า (๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
ให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 ๒. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
(ตามมาตรา ๗๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕)  
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ภาครัฐ  (๒) ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ กล่าวคือ ควรพิจารณาศึกษาความคืบหน้าและความสอดคล้อง
ของการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาระบบราชการ ควรรายงานผลการด าเนินการ  
จากประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาที ่ได ้อภิปรายปีที ่ผ่านมาว่ามีความคืบหน้า  
ในการด าเนินการอย่างไร ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT) เกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อคิดเห็นจากการส ารวจสอบถามจากส่วนราชการทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง 
และควรมีบุคลากรที ่มีความรู ้เฉพาะทาง หรืออาจใช้วิธ ีการจ้างงานรูปแบบพิเศษ หรือรูปแบบอื ่น  
เพื่อให้เกิดการบริหารงานภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  (๓) ประเด็นข้อคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ 
ของราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ กล่าวคือ ควรบูรณาการการท างาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยการพัฒนากลไก/เครื่องมือในการบริหารจัดการในพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นศูนย์กลางการสั ่งการ (Command Center) และใช้กลไกเฝ้าระวังผ่านเครือข่าย ควรวางระบบ 
การบริหารงบประมาณในระดับพื้นที่ให้สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตได้ 
อย่างคล่องตัว และควรประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื่อทราบ และเร่งติดตามหน่วยงานที่มีภารกิจ  
ด้านการตรวจสอบสรุปบทเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน  (๔) ประเด็นสรุปมติคณะรัฐมนตรีจากข้อเสนอของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามภาคผนวก กล่าวคือ ควรมีการรายงานเพิ่มเติม  โดยสรุป 
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี/หน่วยงานรัฐที่เกี ่ยวข้องไว้ด้วย และ (๕) ประเด็นการพัฒนาระบบ  
e-Service กับรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือ ควรเร่งรัดและเพิ่มจ านวนงานบริการทางด้านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการภาครัฐ  ควรสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมาใช้ ThaID  
เป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนของทุกระบบที่ให้บริการประชาชน  ควรก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงาน  
ของรัฐต้องใช้ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ThaID เพ่ือให้ e-Service ของภาครัฐมีการท างานแบบ Single 
Sign-On (SSO) โดยอาจแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบใหม่ที่ยังไม่ได้พัฒนาและที่จะพัฒนาต้องใช้ระบบ
พิสูจน์และยืนยันตัวตน ThaID และระบบเดิมที่พัฒนาแล้ว ปรับให้เป็น Single Sign-On ที่ใช้ระบบพิสูจน์
และยืนยันตัวตน ThaID จนครบทั้งหมด  ควรเชื่อมโยงบริการ One Stop Service แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีหลายรูปแบบให้สามารถเชื ่อมโยงหรือรวมเข้ากับ Digital Platform ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น “ทางรัฐ”  
เพื่อเข้าใช้งานได้จากระบบหรือแพลตฟอร์มเดียว  ควรพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มกลางที่ให้หน่วยงาน
และประชาชนเข้ามาใช้ร่วมกันได้แทนการพัฒนาแยกส่วน  ควรผลักดันแนวคิดโครงการ “ไทยแลนด์ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม One Country One Platform: OCOP” เพื่อน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 
โดยไม่ล่าช้าและบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเป็นรูปธรรม  ควรส่งเสริมให้มีการเปิด API ทั้งในระดับสาธารณะและระหว่าง
หน่วยงาน  ควรส่งเสริมให้มีการใช้ Digital ID ของรัฐ เช่น ThaID หรือของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กับการบริการต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และการขอใช้ API จะช่วยลดภาระการจดจ า
บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของหลาย ๆ แห่ง และควรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
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ของหน่วยงานภาครัฐเปรียบเทียบกับดัชนีของต่างประเทศว่าสอดคล้องกันหรือไม่ เช่น ดัชนี Corruption 
Perceptions Index (CPI) เป็นต้น   

ภายหลังคณะกรรมาธิการแถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรระบุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ไว้ในรายงานเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน (๒) ควรด าเนินงานภายใต้จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการปรับโครงสร้างระบบราชการให้สัมฤทธิ์ผล มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร มีการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการถ่ายโอนภารกิจ มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเท่าทันและเหมาะสม มีการวิจัย
เชิงนโยบายที่มีคุณภาพสูง (TDRI) อีกทั้งควรน าหลักการของ IMD และ World Bank มาพิจารณาร่วมด้วย 
ตลอดจนมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการปรับบทบาทภารกิจ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  (๓) ควรมี
การจัดท ากุญแจสู่ความส าเร็จ (Key Drivers) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในเรื่อง 
การลดงานประจ า (Innovation) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Scale down) โดยใช้บริการร่วมหรือ Shared 
Service การใช้ระบบการประเมิน และการใช้แรงจูงใจ ( Incentive) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
(๔) ควรชี้แจงให้ชัดเจนถึงขั้นตอนการให้บริการภาครัฐต่อประชาชนและด าเนินการให้เกิดความก้าวหน้า 
อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕) ควรเร่งด าเนินการ
ด้านกฎหมายที่ยังมีความล่าช้าเพ่ือให้สอดคล้องตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วย 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐ 
ในระบบคุณธรรม กฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ตลอดจน
เร่งยกร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  
ฉบับปรับปรุง (๖) ควรเร่งด าเนินการจัดท าคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว (๗) ควรพิจารณาการบริหารจัดการ
ของราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ โดยเฉพาะการด าเนินงานของระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ ทั้งในส่วนที่ด าเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ ที่มีส่วนเสริมภาพลักษณ์ในการด าเนินงานดังกล่าว (๘) ควรมี
ช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้โดยสะดวกและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  
และ (๙) ขอให้สนับสนุนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป โดยขอให้มีการเพ่ิมเติมส านักงานคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ) ชี้แจงเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า (๑) ส านักงาน ก.พ.ร. ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะส าหรับประชาชน เพ่ือให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
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Government) ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
จะได ้ด าเน ินงานควบคู ่ไปก ับส าน ักงานร ัฐบาลอ ิเล ็กทรอนิกส์เ พื ่อผลส ัมฤทธิ ์ ของระบบราชการ  
(๒) การร้องเรียนการด าเนินงานภาครัฐถูกบรรจุอยู ่ในนโยบายสาธารณะ (Policy Agenda) ที ่รัฐบาล 
จะต้องด าเนินการภายใต้ศูนย์ร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ รวมกว่า ๑๒ ด้าน (12 Agenda) ที่จะมีการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ต่อไป (๓) การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนระบบราชการมีการประเมินความคุ้มค่า 
(Post Audit) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด (๔) การขับเคลื่อนงานที่มีความซับซ้อนจะมีการบูรณาการ
เพ่ือบริหารการด าเนินงานระดับพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕) การถอดบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ มีการด าเนินการ
และเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในช่องทางต่าง ๆ (๖) การเชื ่อมโยงระบบราชการ ในระยะแรกจะเป็น 
การด าเนินงาน E-Service ภายในหน่วยงาน แล้วจึงจะพัฒนาเชื่อมโยงระหว ่างหน ่วยงานต ่อไป 
ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๗) นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน
มีการด าเนินการและใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (ThaiD) อย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายภายใน
เดือนกันยายนว่าจะต้องมีผู้ใช้ระบบ ThaiD จ านวน ๑.๗ ล้านคน (๘) การปรับโครงสร้างภาครัฐด าเนินการได้
ยากเนื่องจากมีหน่วยงานจ านวนมากกว่า ๙,๐๐๐ หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานที ่ส านักงาน ก.พ.ร.  
ดูแล ๑๖๓ กรม และองค์การมหาชน ๖๑ แห่ง เท่านั้น  ดังนั้น หน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา 
ส านักงาน ก.พ.ร. จึงท าได้เพียงให้ด าเนินตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง (๙) การถ่ายโอนมีการขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (๑๐) มีการน า Key Drivers มาใช้ ทั้งด้านการปรับลด
งานประจ า การปรับใช้นวัตกรรมการประเมินที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับการสร้างแรงจูงใจหรือโบนัส (Incentive) ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับเป็นการให้รางวัลแทน (๑๑) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นหน่วยงานกลางเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ (๑๒) มีการยกร่าง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแล้ว 
และจะเร่งด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (๑๓) มีการจัดท าคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบถ้วน และได้เผยแพร่ในระบบศูนย์รวม
ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ( info.go.th) แล้ว และ (๑๔) รายงานของส านักงาน ก.พ.ร. ในปีต่อไป จะได้มี
การปรับเพิ่มพันธกิจและวิสัยทัศน์ไว้ในรายงานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
และสมาชิกวุฒิสภาไปด าเนินการและประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
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(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ นาฬิกา 
 

 
ส านักการประชุม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 


